



ที่ มท ๐๒๐๒.๔/ว ๕๗๕๘

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดว่าหากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ยื่นเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศนี้หรือข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบและให้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงประกาศแก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่ www.personnel.moi.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล

โทร ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓ (มท) ๕๐๓๘๑